



ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๙๕

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
เรียน นายอำเภอหนองขาหย่าง นายอำเภอบ้านไร่ และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี  
อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ด้วยการจับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ในลักษณะ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี ๒ ศาสนสถาน ยกเว้นในพื้นที่มีศาสนสถานเพียงแห่งเดียว และรายงานผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ รายงานผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยดาวน์โหลดได้ที่ [www.uthailocal.go.th](http://www.uthailocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ สก.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยนต์ อัครพิชยนต์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕ ต่อ ๑๓  
ผู้ประสานงาน นางอรุณ สันโดษ โทร ๐๘ ๐๓๔๖ ๗๗๒๖

(ระดับจังหวัด)

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

การเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ที่	ชื่อ อบท.	อำเภอ	ชื่อศาสนสถาน	ที่อยู่ศาสนสถาน	ชื่อผู้นำทางศาสนสถาน	โทรศัพท์	หมายเหตุ	
							กรณีจับคู่กับศาสนสถานแห่งที่ ๑ หรือแห่งที่ ๒	กรณีในพื้นที่ไม่มีศาสนสถาน
๑	ทม.อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี					กรณีในพื้นที่ไม่มีศาสนสถาน	
๒	อบต.หนองไผ่	หนองขาหย่าง					ยังไม่มีรายงาน	
๓	ทต.บ้านไร่	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๔	ทต.เมืองกาฐัง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๕	อบต.เมืองกาฐัง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๖	อบต.ทัพหลวง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๗	อบต.บ้านไร่	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๘	อบต.หนองบมกล้วย	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๙	อบต.ทุ่งช้าง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๐	อบต.เจ้าวัด	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๑	อบต.ห้วยแห้ง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๒	อบต.วังหิน	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๓	อบต.คอกควาย	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๔	อบต.หนองจอก	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๕	อบต.บ้านบึง	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	
๑๖	อบต.บ้านใหม่คลองเคียน	บ้านไร่					ยังไม่มีรายงาน	

หมายเหตุ ๑. กรณี อบท. ได้ที่รายงานผลการดำเนินงานการจับคู่กับศาสนสถานแห่งที่ ๑ หรือ แห่งที่ ๒ ให้ระบุ คำว่า “ แห่งที่ ๑ หรือ แห่งที่ ๒ ” ไว้ในช่องหมายเหตุ

๒. กรณี อบท. ได้ในพื้นที่ไม่มีศาสนสถานให้ใส่ ✓ ไว้ในช่องหมายเหตุ